

•เขียนโดย Administrator•

•วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2012 เวลา 09:38 น. - •ใกล้ที่สุด• •วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 09:15 น. •



สวัสดีครับพี่น้องชาวแพร่ที่รักและพี่น้องที่ติดตามผลงานบทความของผมที่เคารพครับ วันนี้ผมก็ยังยังคงพูดถึงซีรี่ส์เรื่อง “นารีคู่อุปถัมภ์และหายนะเพราะความไม่เชื่อ ตอน คำสาปแช่งและทางออก” อยากรจะทบทวนอีกรอบเกี่ยวกับการทรงสร้างเริ่มต้น คือ พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้พระองค์ก็ยอมเป็นผู้ปกครองโลกนี้ แต่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้เพื่อประทานสิทธิทั้งหมดในการปกครองโลกนี้ให้แก่มนุษย์ ด้วยความรักและการเชื่อใจ แต่ก็ต้องมีการทดสอบกันหน่อย แต่รู้ทั้งรู้มนุษย์ก็พลาด แต่พระองค์ก็ยังทรงทำตามนี้เพื่อมนุษย์จะถูกพิสูจน์ว่าจริงๆ แล้วชีวิตของเขามีอยู่เพื่อพระองค์หรือไม่

แต่ แล้วพวกเขาผิดพลาดเพราะชีวิตของเขาห่างไกลจากพระองค์ และนำไปสู่การไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่กลับเป็นการโอนถ่ายการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นการเชื่อฟังซาตาน ซึ่งเมื่อมนุษย์เชื่อฟังซาตานนั้นหมายถึง อำนาจในการครอบครองโลก และเสรีภาพก็ต่อเมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่อนิจจา สิ่งเหล่านี้ได้โอนถ่ายให้เป็นของมารซาตาน และมันจึงกลายเป็นเจ้าในการปกครองโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเนื่องด้วยมนุษย์ก็รู้ว่ามีความผิดแต่ไม่ยอมรับผิดก็พยายามหาทางปกปิดแต่ก็มันก็ไม่ได้นาน แล้วก็มีความเสียหายเข้ามาประมาด งานเข้าละครับ เพราะเป็นเสียงของพระเจ้า และแล้วการเผชิญหน้าจึงเกิดขึ้น บรรยากาศเปลี่ยนทันที

ในปฐมกาล 3: 8 – 24 ไม่อยากพิมพ์เกรงว่ามันจะยาวเกินไป เอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟังแบบสรุปๆ ก็แล้วกัน คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ พระคัมภีร์ได้พูดถึงการที่พระเยซูได้มาดำเนินบนโลกนี้เพื่อเดินตามหามนุษย์ ให้เรามาบังคับกันว่า พระองค์คือพระเจ้า แล้วคิดว่าพระองค์ไม่รู้หรือว่ามนุษย์อยู่ที่ไหน แล้วพระองค์คงไม่รู้ใช่ไหมจึงตะโกนตามหาด้วยความรักและห่วงใยว่า “อาดัม เจ้าอยู่ที่ไหน” เพราะปกติก่อนหน้านั้นมนุษย์จะเข้ามาหาพระเจ้าเสมอเมื่อพระองค์มาหาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอด แต่ครั้งนั้นมันไม่ใช่แล้ว เพราะมนุษย์ได้หลบซ่อนตัวของเขาต่อพระเจ้า การตามหาไม่ใช่การฟ้องผิด การตามหาเพื่อเปิดโอกาสมนุษย์เข้ามาสารภาพบาปก่อน แล้วขอการยกโทษจากพระองค์ ไม่เลยแต่กลับอ้างว่า “ผมไม่กล้าออกไปหาพระองค์ครับ เพราะว่าผมกลัวโป๊ ผมอายครับ พระเจ้าจึงถามว่า ใครกันที่บอกว่าเข้าไปที่ๆ ที่ก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้ทำอะไรเลย เจ้าได้กินผลไม้ที่เราห้ามแล้วหรือ เอาแล้วครับ คำถามยิ่งตรงแสบหน้าอาดัม ทำอะไรไม่ถูกทำตัวไม่ถูก หันหน้าไปมองผู้หญิง เออใช่ ก็ผู้หญิงที่พระองค์สร้างมาให้ผมนะเขาหยิบผลไม้มนัมนามาให้ผมทานนะซีครับ นั่น ดูท่า เวลาทำไม่ได้ เวลากัดแอปเปิ้ลเข้าปากแล้วเขี้ยวมันทำให้ผมมองด้านชาไร้ความรู้สึกว่าเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าแล้ว แต่สิ่งที่แยกว่านั้นคือผู้ชายในฐานะผู้นำครอบครัวได้บอกปิดความรับผิดชอบในฐานะผู้นำครอบครัว สิ่งนั้นก็เป็นการดูถูกคุณค่าของเขาเองที่พระเจ้าสร้าง ดูถูกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างโดยการโอนความผิดไปให้เอวา นั่นเท่ากับเขาดูถูกตัวเอง เพราะพระองค์ทรงสร้างผู้หญิงมาจากผู้ชาย และที่ร้ายสุดก็คือเขาดูถูกพระเจ้า เพราะการที่เขากล่าวโทษว่า “ก็เพราะผู้หญิงที่พระองค์ประทานให้ มันกำลังหมายความว่า พระเจ้าให้ของไม่มีมาตรฐาน ประมาดว่า นมโรงเรียน คือนมบุตรต่ำกว่ามาตรฐานนั่นเอง และการที่ถูกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ ก็เท่ากับว่าเราดูถูกพระเจ้านั่นเอง และเมื่อเราดูถูกพระเจ้า ก็เท่ากับว่าเราดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในตัวเรานั่นเอง และสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้มนุษย์เสื่อมเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ และไม่ใช่ว่าแค่นั้น เอวา มนุษย์ผู้หญิงก็เหมือนกัน แทนที่จะยอมสารภาพความผิดบาปกับต้นโป๊โทษๆ ว่าเป็นตัวล่อลวง งูก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่พระเจ้าสร้างฉะนั้นการที่เราดูถูกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็เป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้ว เพราะเข้าข่ายไม่ตีโทษโป๊โทษกลองนั่นเอง เพราะในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มนุษย์มีสิทธิ์ไม่เชื่อฟังก็ได้ แต่เพราะใจปรารถนาในด้านบาปมนุษย์จึงได้ทำบาปนั่นเอง

•เขียนโดย Administrator•

•วัน•เสาร์•ที่ 22 •ธันวาคม• 2012 เวลา 09:38 น.• - •แก้ไขล่าสุด• •วัน•อาทิตย์•ที่ 23 •ธันวาคม• 2012 เวลา 09:15 น.•

สวนจู ออไม่ไซซี ซาตานในสภาพงู มันได้ทำในสิ่งที่มันคิดว่าบรรลุผลของมันแล้ว คือมันทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นทำผิดพลาด

เพราะมันต้องการทำลายแผนการณ์ของพระเจ้า และสิ่งที่มันทำสำเร็จวันนี้คือ ทำให้มนุษย์ทอดทิ้งพระเจ้า ไม่ไว้วางใจในพระองค์

เพื่อมันจะล่อลวงทำให้มนุษย์สูญเสียอำนาจการครอบครองของพระเจ้าไปประมาณยกตัวอย่างว่า

โหนดที่ดินเป็นของเราแล้วเนื่องจากเราได้รับมอบจากพ่อเพื่อการครอบครอง แต่ปรากฏว่าดินไปเจอแก๊งค์ต้มตุ๋น ไขว้วิธีล่อลวงทุกรูปแบบ

ในที่สุดผลออกไปเช่นตอกเอกสารสำคัญโดยไม่รู้ตัวและคิดไปว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มหาศาล แต่ที่ไหนได้ก็กลายเป็นการเช่าตอกเอกสารที่ดินไปให้เขาครอบครอง

ในที่สุด ที่ๆเคยเป็นของเขาก็กลายเป็นของคนอื่นไปอย่างง่ายดาย ส่วนตัวของเขาดังกล่าวต้องกลายเป็นทาสซึ่งต้องทำงานอยู่ในที่ดินของคนอื่น

แน่นอนเรื่องนี้พระเจ้าไม่พอใจแน่ๆ และผู้ที่ไม่รักษากฎของพระเจ้าทุกคนจะต้องได้รับผลจากการกระทำของตน และแน่นอนตัวต้นเหตุที่ต้องเจอคำสาปเป็นผู้แรก ก็

คือ งู คือถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ทั้งปวง และจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องตลอดชีวิตของเจ้า แสดงว่าก่อนหน้านั้นมันต้องมีแขน ขา ทำทางคงมีลักษณะสวยงาม

แต่พอถูกสาปก็กลายเป็นงูเลื้อยไปมาทุกวันนี้ และพระเจ้าให้เชื้อสายของมันเป็นศัตรูกับพงศ์พันธุ์ของหญิงจะเป็นศัตรูกัน พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก

แล้วเจ้าจะทำให้เท้าของเจ้าพังก้าว ประมาทว่าเจอไปชุดใหญ่ จากจุดนี้กำลังมีการพยากรณ์ถึงพระเยซูจะเสด็จมาเป็นผู้ไถ่

คือต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและถูกตรึงที่กางเขน และวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตาย มีชัยชนะเหนือมารซาตานเท่ากับได้ทำให้หัวของมารแหลก

และนี่คือคำสาปแช่งของพระเจ้า และในขณะที่เดียวกัน ก็ได้จัดเตรียมทางออกให้กับมนุษย์ด้วย

บุคคลที่สอง คือเอวา พระเจ้าสาปแช่งว่า เราจะเพิ่มความทุกข์ยากลำบากให้มากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตร ถึงกระนั้นเจ้าก็จะปรารถนาสามี

และเขาก็จะปกครองตัวเจ้า แสดงว่า ก่อนหน้านั้นความทุกข์ยากลำบากไม่มีและเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาป ความทรมาณด้านกายภาพจึงตกแก่ผู้หญิงที่จะคลอดบุตร

และยังต้องการผู้ชาย และบุคคลสุดท้ายคือ อาดัม เพราะเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยา และกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินต้องถูกสาปเพราะเจ้า

เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ยากลำบากจนตลอดชีวิต เจ้าจะหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดินดังเดิมเพราะพระองค์ทรงสร้างเขามาจากดิน

จากนั้นเป็นต้นมานุษยจึงต้องตายกลายเป็นดิน และโลกไยไยนี้จึงเต็มไปด้วยคำสาปแช่งมากมาย ความบาปทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน

เกิดภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติมากมาย พระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์เอาไปไม่ที่สามารถเหี่ยวเฉาได้ ก็คงจะสมเพชมนุษย์ที่พยายามหาทางปกปิดบาปด้วยวิธีการที่โง่เขลา

จึงทรงฆ่าสัตว์แล้วเอาขนหนังสัตว์ให้มนุษย์เพื่อปกปิดร่างกาย

และนั่นเป็นการฆ่าสัตว์เป็นครั้งแรกซึ่งกำลังพยากรณ์ถึงการที่พระเยซูคริสต์ต้องถูกฆ่าจนถึงความตายของเราเพื่อโดยพระเยซู คริสเตียนทุกคนเราเชื่อว่า

เราถูกปกปิดความผิดบาปของเราแล้ว จึงไม่สามารถมีใครฟ้องผิดเราได้อีกต่อไปตราบไต่ที่มนุษย์ทวนระลึกคิดถึงสิ่งเหล่านี้

เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ใส่ชื่อบริสุทธิ์อีกต่อไป และเพราะความผิดบาปครั้งนั้นมันเป็นหยانهเพราะการไม่เชื่อฟังของเขา เขาจึงถูกขับไล่ให้ออกไปจากสวนเอเดน

แล้วพระองค์ได้ตั้ง เครูปัวและคาบเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์นั้นเข้ามาเพราะในนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิต

เพราะถ้าชิมมนุษย์ขึ้นกินมันก็จะกลายเป็นสมุนของมารซาตานอย่างเต็มรูปแบบ และหมดหนทางที่มนุษย์จะได้รับความรอด

แต่สำหรับพระเจ้าทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ เพียงแต่เราต้องเชื่อและไว้วางใจพระองค์ และจากวันนั้นเป็นต้นมานุษยจึงต้องถูกแยกจากพระเจ้า

ดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบโดยลำพัง ต้องผ่านกระบวนการแห่งความทุกข์ยาก ความเหงาโดดเดี่ยว และความกลัว ความเป็นความตายทุกรูปแบบ

และการไว้อะไรไม่ได้เลยแม้แต่คนใกล้ตัว ไม่มีวิธีการอื่นที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขได้นอกจากวิธีการของพระเจ้า วิธีการที่ว่าก็คือการที่

ลูกที่มีนิสัยคือต้องพ่อแม่แยกตัวออกและพอเขาถูกพวกแก๊งค์ต้มตุ๋นหลอกเขาก็โดนหลอกให้หมดเนื้อหมดตัว เขาก็ต้องเป็นทาสคนอื่น วิธีการเดียวกันก็คือ

เขาต้องกลับไปคืนดี ขอรกรยกโทษจากพ่อแม่ก่อน และเมื่อการคืนดีเกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นเอง แล้วการคืนดีต้องทำอย่างไรละ ก็โดยทางพระเยซูคริสต์

แล้วอย่างไรละแล้วจะเล่าให้ฟังต่อไปครับ

สัปดาห์หน้าผมจะเริ่มบทความ เรื่องใหม่ซึ่งสืบเนื่องจากหยانهและโศกนาฏกรรมเพราะการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ เพราะมันคือ ฆาตกรรมครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลก

ในตอน “ศึกสายเลือดและบุคคลแห่งความหวัง”

อ.เด่น โยชูวา